



Tập trung cao độ giữ vững ổn định tình hình chung của tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 4/2, tại kỳ họp thứ 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thảo luận cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung công tác cán bộ. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị các hoạt động dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được tỉnh chỉ đạo sớm và chủ động. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đi kiểm tra tại

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Chúc tết, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết cán bộ và nhân dân xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 4/2, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân xã Hồng Lý (Vũ Thư), trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống nhân dân, tình hình sản xuất và các

hoạt động chuẩn bị đón tết của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ và nhân dân xã Hồng Lý đón năm mới vui tươi, đầm ấm đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón tết vui vẻ. Bên cạnh đó, địa phương cần bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự, đón



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc tết gia đình ông Lê Xuân An, đảng viên 60 năm tuổi đảng, thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn (Hưng Hà).

tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bắc Sơn (Hưng Hà).

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân

cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống nhân dân, chúc tết và trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo xã Bắc Sơn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Hưng Hà và xã Bắc Sơn thường xuyên quan tâm chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 4/2, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 16 triệu người nhiễm và hơn 2,28 triệu người tử vong do Covid-19.



Người dân thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Từ 6 giờ 5 phút đến 18 giờ ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó 19 bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng tại Gia Lai (4 bệnh nhân), Quảng Ninh (2 bệnh nhân), Hà Nội (1 bệnh nhân), Hải Dương (1 bệnh nhân) và Bình Dương (1 bệnh nhân). Như vậy, đến nay cả nước đã ghi nhận 1.957 bệnh nhân. Trong ngày, Việt Nam cũng ghi nhận 4 bệnh nhân được điều trị khỏi. Hiện 1.465/1.957 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 457 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 65.450 người.

Tính đến 19 giờ 2 phút ngày 4/2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã rà soát được 901 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về Thái Bình, trong đó 825 trường hợp còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng đã rà soát được 12.129 trường hợp từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác trở về địa phương. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế là 61 người, trong đó 55 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 6 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của 2 huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ là 80 người. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 132 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.561.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885

Để không mất thời gian vàng trong phòng, chống dịch

(Xem trang 3)



Nhân viên y tế chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ) hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Ảnh: **TRỊNH CƯỜNG**

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT

Xu thế và hướng đi

(Xem trang 2)

▶ VŨ THƯ

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Tân Sửu

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, huyện yêu cầu các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố nghiêm túc, quyết liệt thực hiện việc rà soát người đi về từ các vùng dịch, khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố giác người đi về từ vùng dịch hoặc có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19; phát động nhân dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt lưu ý việc phòng, chống dịch bệnh tại các chợ; các xã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư cho khu cách ly của địa phương.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137, huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, quản lý tốt các đầu đơn, khiếu kiện, nắm bắt tình hình dư luận sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phát động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tự giác giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lực lượng công an làm nòng cốt triển khai đợt ra quân

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH LƯU

▶ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Chúc tết các đơn vị bộ đội biên phòng

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 4/2, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, chúc tết các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Hải đội 2, Đồn Biên phòng Trà Lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Đồn Biên phòng Cửa Lân.

Tại các nơi đến thăm, đại diện các đơn vị đã báo cáo nhanh kết quả đạt được trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, công tác trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn mạnh khỏe, luôn đề cao cảnh giác với các tình huống có thể phát sinh, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG